

[Trang chủ](#) > Văn hóa - Giải trí > Âm nhạc

NSUT Hoàng Tùng xúc động khi hát ca khúc về mẹ

Hà Phương/VOV.VN
03/06/2024, 15:10

Trong cuộc đời suốt từ ấu thơ cho đến khi trưởng thành, tới về già thì ai cũng luôn luôn lưu giữ, nâng niu hình ảnh về mẹ. Trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung những lời viết về mẹ rất mộc mạc, giản dị nhưng cũng đưa đến người nghe nỗi lòng rưng rưng.

“Mẹ là đề tài muôn thuở trong thơ ca cũng như trong âm nhạc, bởi lẽ dù bạn là ai, bạn được sinh ra từ đâu thì đều không thể không nhớ về nguồn cội của mình. Dù có khôn lớn bao nhiêu thì khi trở về bên mẹ chúng ta lại trở thành những đứa con bé bỏng, những người mẹ thì vẫn luôn luôn dành tình yêu vô bờ bến cho những đứa con của mình” đây chính là tiếng lòng của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung khi anh viết nên ca khúc “Tôi thương mẹ tôi” và gửi gắm vào giọng hát đầy cảm xúc của NSUT Hoàng Tùng.

Chia sẻ về tác phẩm âm nhạc mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, NSUT Hoàng Tùng nói: Phải chăng chúng tôi đều đã là người “có tuổi” nên dành tình cảm và những cảm nhận về gia đình lớn hơn, đậm sâu hơn. Vì vậy mà muốn hát, muốn viết nhiều hơn những ca khúc về gia đình, về cha mẹ. Và trong cuộc đời suốt từ ấu thơ cho đến khi trưởng thành, tới về già thì ai cũng luôn luôn lưu giữ, nâng niu hình ảnh về mẹ. Trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung những lời viết về mẹ rất mộc mạc, giản dị nhưng cũng đưa đến người nghe nỗi lòng rưng rưng”.

Cũng bởi đồng cảm với tác giả của ca khúc nên NSUT Hoàng Tùng đã nghiên cứu kỹ ca khúc để thể hiện tác phẩm tốt nhất có thể. Anh đã mời nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường phối khí trên tinh thần semi-classical (bán cổ điển) và thêm tiếng đàn bầu mềm mại, tha thiết để tác phẩm vừa sang trọng vừa mang hồn cốt văn hóa truyền thống Việt Nam.





Với ca khúc "Tôi thương mẹ tôi", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cũng cho mượn sức chảy cảm xúc trong sáng tác, khi nhạc sĩ đưa màu sắc dân gian vào ca khúc của mình. Nói về tác phẩm mới của mình, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: ““Tôi thương mẹ tôi” nằm trong chùm ca khúc tôi viết về cha mẹ và gia đình. Người mẹ trong tác phẩm có nhiều hình ảnh của mẹ tôi những tháng năm vất vả, hết lòng vì gia đình, con cái. Tôi đã từng viết trong một bài thơ về mẹ: “ Ngày đập về mẹ khóc rỉ ghi đông/ Đi vay gạo bác tôi kêu vừa hết”. Còn trong ca khúc, hình ảnh mẹ tôi “Sớm hôm gồng gánh/ Thấp đèn dầu thắp cả tuổi thơ tôi/ Dạy con biết yêu quả cà/ Yêu bát canh rau muống/ Giành ăn đầu con cá/ Tiếc miếng chấy cơm khô...”. Trong số các ca sĩ từng cộng tác với Nguyễn Thành Trung như NSND Quốc Hưng, NSUT Hoàng Tùng, ca sĩ Lê Anh Dũng, Quang Hà, Đông Hùng, Mai Diệu Ly, Tô Ngọc Hà..., nhạc sĩ chọn NSUT Hoàng Tùng thể hiện tác phẩm “Tôi thương mẹ tôi” bởi có sự đồng điệu về tâm hồn và tuổi tác. Mà như lời của nhạc sĩ, sự thể hiện thành công của NSUT Hoàng Tùng trong ca khúc đã nói lên hết ý nghĩa, tấm lòng và cảm xúc của anh với mẹ, với cha và gia đình.

Ca khúc “Tôi thương mẹ tôi” ngoài phát hành rộng rãi trên nền tảng số các trang về âm nhạc, bắt đầu từ ngày 3/6 thì tới đây, trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) sẽ được NSUT Hoàng Tùng thể hiện trên sân khấu và tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1 truyền hình.

[Theo vov.vn](#)[Copy Link](#)[Chia sẻ Facebook](#)[Chia sẻ Zalo](#)

Bài liên quan

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử

VOVLIVE - Khoảng 4000 thí sinh trong sáng nay (1/6) đã bước vào kì thi vào lớp 10 trường THPT chuyên ngoại ngữ. Đồng hành cùng các thí sinh là sự quan tâm, dõi theo của các bậc phụ huynh.

Đọc tiếp

Chém mẹ đẻ vì không xin được tiền mua rượu

3 sai lầm cha mẹ mắc phải khi vệ sinh tai cho con

Bộ GD&ĐT xác minh thông tin 'học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ'

Vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian | Số người thích



"Lời ca dân tộc": Bài hát lay động về Bác Hồ



Vĩnh biệt NSND Tường Vi - Giọng ca “huyền thoại” của nền âm nhạc Việt Nam



Những "viên ngọc" của âm nhạc Nga và Việt Nam



Nổi bật VOVLIVE

Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 3, chất vấn 4 tư lệnh ngành

Bộ trưởng các Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.

Bắc bộ chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Ngân hàng Nhà nước đã bán vàng miếng cho 4 ngân hàng, giá 78,98 triệu đồng/lượng

Hơn 600 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Bệnh nhân nhi 6 tuổi tử vong

Mới nhất

Pháp luật

Giám đốc công ty lên mạng đăng tìm nhà phân phối để lừa đảo

Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Phú Hộ (giám đốc Công ty Hồng Hưng) đăng bài tuyển giám sát công ty trên mạng xã hội, kèm theo phụ cấp hấp dẫn nhằm tìm người đăng ký làm nhà phân phối, yêu cầu họ chuyển tiền cọc rồi lừa đảo, chiếm đoạt.

Pháp luật



Tín, Hà Nội).

Tin tức

Tổng thống Biden không mong muốn Thế chiến thứ 3 nổ ra

Tổng thống Mỹ Joe Biden không muốn xung đột Nga - Ukraine sẽ thúc đẩy một cuộc chiến tranh toàn cầu.

Thể thao

Bảng xếp hạng giải Futsal HDBank VĐQG 2024: Thái Sơn Nam vượt trội

Bảng xếp hạng giải Futsal HDBank VĐQG 2024, Thái Sơn Nam vượt trội ở vị trí dẫn đầu với 4 trận toàn thắng.

Ô tô - Xe máy

Những thói quen cần bỏ khi lái xe số tự động

Xe số tự động giúp bạn lái dễ dàng hơn nhưng những thói quen vô thức hoặc chưa đúng có thể làm xe hư hỏng nghiêm trọng, gây tốn kém chi phí sửa chữa.

Kết quả xổ số

XSMB 3/6 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3 tháng 6 năm 2024

Trực tiếp XSMB 3/6 - Xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 3 tháng 6 năm 2024 thứ 2 nhanh, chính xác nhất từ trường quay vào lúc 18h15, XSKTMB 3/6 - XSHN 3/6



[Kết quả xổ số](#)

XSMT 3/6 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2024

Trực tiếp XSMT 3/6 - Kết quả xổ số kiến thiết miền Trung 3/6/2024 hôm nay thứ 2 của các đài, xem lại kết quả XSKTMT của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.

[Kết quả xổ số](#)

KQXSMN 3/6 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2024

Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Nam 3/6/2024 hôm nay thứ 2, xem lại kết quả XSKTMN của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.

[Xem thêm](#)

Xem nhiều nhất

Đội hình Bỉ dự EURO 2024: Ai thay Courtois?

Lên tuyển Việt Nam trùng lịch đám cưới, các ngôi sao giải quyết thế nào?

Nắng nóng tới gần 53 độ, dân Ấn Độ trốn trong nhà dùng nước hạ nhiệt

Nổi bật trong ngày

Toàn cảnh vụ quán cà phê hện hò dùng gương 'nhìn lén' gây phẫn nộ trên mạng xã hội

Ngân hàng Nhà nước đã bán vàng miếng cho 4 ngân hàng, giá 78,98 triệu đồng/lượng

Tổng thống Biden không mong muốn Thế chiến thứ 3 nổ ra

Đài tiếng nói Việt Nam
Trang thông tin điện tử VOVLIVE



Số giấy phép: 117/SL-ĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/09/2018

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Kha Thoa
Địa chỉ: Tầng 8, 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: digital.vov@gmail.com
Hotline: 0243.9393788

Tải ứng dụng

